

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๑๑๔/๑. ๑๕๑



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร ๕๙๐๐๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ทุกแห่ง

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งกำหนดการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าติดตามผลการดำเนินงานโครงการให้เกิดประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดในการแก้ปัญหาเด็กนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ส่งเสริมภาวะโภชนาการในโรงเรียนให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วน และมีข้อมูลในการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งกำหนดการออกติดตามงานในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ มุกดาหารและนครพนม ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ คณะผู้ติดตามประกอบด้วยผู้แทนจากหลายหน่วยงาน รวม ๑๐ ท่าน ซึ่งคณะกรรมการยังไม่ได้กำหนดโรงเรียนเป้าหมาย เพื่อให้การเฝ้าติดตามผลการดำเนินงานโครงการให้เกิดประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จึงขอความร่วมมือทุกโรงเรียน ดังนี้

๑. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๘ ถึงปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน การใช้จ่ายงบประมาณเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันที่ได้รับการจัดสรร เช่น เงินค่าอาหารกลางวัน เงินสนับสนุนด้านสุขาภิบาล งบโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน เป็นต้น

๒. เอกสาร หลักฐาน เกี่ยวกับการดำเนินงาน ภาพถ่าย ตารางเมนูอาหาร หมุนเวียนในรอบสัปดาห์ รอบ ๑ เดือน เป็นต้น

๓. เสนอความสำเร็จของการดำเนินงานที่ภาคภูมิใจ สภาพปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน วิธีแก้ไข ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ

อนึ่ง กำหนดการที่ชัดเจน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะแจ้งให้ทราบเป็นลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประมวล ตรีวรรณ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทร. ๐๙๙ ๕๖๘๒๕๓๗